
 
Stjórnarfundur Körfuknattleiksdeildar Vestra 8. nóvember 2018 

Haldinn að Torfnesi, Ísafirði. Fundur settur kl. 20:40. Mætt: Ingólfur, Birna, Harpa, Ingi Björn, Helga 

Salóme, Ingi Björn Guðnason sem jafnframt ritaði fundargerð. Eygló Jónsdóttir frá Aldrei fór ég suður, 

mætti undir 1. lið. 

1. Aldrei fór ég Suður 

Rætt um framtíðaráform hvað Aldrei fór ég suður varðar. Stjórn og fulltrúi Aldrei lýstu yfir 

áhuga að halda áfram samstarfinu áfram. Farið yfir mögulegar veitingar til sölu og ýmsar 

hugmyndir um beturumbætur ræddar. Eygló vék af fundinum eftir þennan lið. 

2. Fjármál 

Harpa fór yfir stöðu mála. Talsvert er af útistandandi reikningum hjá styrktaraðilium sem hafa 

verið sendir út. Skuld við KKÍ ógreidd sem stendur. 

3. Önnur mál 

a. UMFÍ styrki 

b. B-lið meistaraflokks kvenna. Skráning á mótið. 

c. Rætt um að halda einhverja samkomu fyrir félagsmenn og stuðningsfólk liðsins sem 

og að taka upp félagsskráningu og valfrjáls félagsgjöld.  

  Fleira gerðist ekki. Fundi slitið kl. 21:37. 

 


